



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานประชาสัมพันธ์ (ส่วนยุทธศาสตร์การประชาสัมพันธ์ โทร./โทรสาร ๐ ๒๖๒๑ ๐๗๑๐ หรือ โทร. ๑๓๗๗๘)

ที่ กท ๐๔๐๘/๓๙๘

วันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๔

เรื่อง ส่งเอกสาร กทม. ชี้แจงข่าวร้องเรียน ประจำวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๔

เรียน ผู้อำนวยการสำนัก หัวหน้าสำนักงาน ก.ก. เลขาธิการสภากรุงเทพมหานคร เลขาธิการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ผู้อำนวยการเขต หัวหน้าส่วนราชการในสังกัดสำนักปลัดกรุงเทพมหานคร และผู้อำนวยการสำนักงานการพาณิชย์ของกรุงเทพมหานคร

พร้อมหนังสือนี้ สำนักงานประชาสัมพันธ์ สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร ขอส่งเอกสาร กทม. ชี้แจงข่าวร้องเรียน ประจำวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๔ มาเพื่อโปรดทราบ

๑๐-๘

(นางสาวรณช สวยคำข้าว)
ผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์
สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร



กทผ. ชี้แจงข่าวร้องเรียน

กลุ่มงานวิเคราะห์ข่าว ส่วนยุทธศาสตร์การประชาสัมพันธ์ สำนักงานประชาสัมพันธ์
www.prbangkok.com โทร./โทรสาร ๐ ๒๖๒๑ ๐๗๑๐ หรือ โทร. ๑๓๗๘

ฉบับที่ ๑๕ ปีที่ ๓๐

ข่าวประจำวันจันทร์ที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๔

กทผ. ชี้แจง

- ❖ เดินหน้าแก้ไขปัญหาฝุ่น PM๒.๕ ต่อเนื่อง - เข้มงวดควบคุมฝุ่นจากการก่อสร้าง
- ❖ ประสาน ร.ฟ.ท.เร่งแก้ปัญหาผิวจราจรถนนโลดัลโรด
- ❖ ตรวจสอบเหตุสุนัขเห่าส่งเสียงดัง - มีคำสั่งให้แก้ไขระงับเหตุเดือดร้อนรำคาญ

❖ เดินหน้าแก้ไขปัญหาฝุ่น PM๒.๕ ต่อเนื่อง - เข้มงวดควบคุมฝุ่นจากการก่อสร้าง

นางศิลปสวย ระวีแสงสูรย์ ปลัดกรุงเทพมหานคร กล่าวกรณีคณะกรรมการสื่อสารการแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ประสาน กทผ.ควบคุมการก่อสร้าง ลดการเกิดฝุ่น เนื่องจากในช่วงระหว่างวันที่ ๒๐-๒๕ ม.ค. นี้ จะเกิดปรากฏการณ์ผาซีกรอบพื้นที่กรุงเทพฯ ส่งผลให้เกิดฝุ่นละออง PM๒.๕ สูงเกินค่ามาตรฐานหลายพื้นที่ว่า ที่ผ่านมากรุงเทพมหานคร โดยสำนักสิ่งแวดล้อม ได้ดำเนินการตามแผนปฏิบัติการแก้ไขปัญหามลพิษ PM๒.๕ ในพื้นที่กรุงเทพฯ ปี ๒๕๖๔ เพื่อรองรับสถานการณ์ฝุ่นละอองที่มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นในช่วงระหว่างวันที่ ๒๐-๒๕ ม.ค. ๒๕๖๔ โดยเฉพาะในบริเวณพื้นที่ก่อสร้างโครงการต่าง ๆ ได้เพิ่มความเข้มงวดตรวจสอบ ควบคุม กำกับดูแลให้สถานประกอบการปิดคลุมผ้าใบอาคารที่อยู่ระหว่างการก่อสร้าง ฉีดพ่นน้ำจากอาคารลงสู่พื้น ฉีดล้างพื้นโดยรอบบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง และล้างล้อรถบรรทุกก่อนออกจากโครงการ เพื่อลดปัญหาฝุ่นละอองอย่างต่อเนื่อง ขณะเดียวกันได้ควบคุมการเผาในที่โล่งทุกประเภท เพิ่มความถี่การล้างและดูดฝุ่นถนน รวมทั้งฉีดล้างใบไม้ในพื้นที่เขตและในสวนสาธารณะของกรุงเทพมหานครทุกวัน ประชาสัมพันธ์การบำรุงรักษาเครื่องยนต์ ลดการใช้รถยนต์ส่วนตัว รวมทั้งให้ความรู้และคำแนะนำวิธีป้องกันสุขภาพอนามัยจากฝุ่นละออง PM๒.๕ ให้ประชาชนรับทราบ อีกทั้งยังได้บูรณาการความร่วมมือกับกองบังคับการตำรวจจราจร กรมการขนส่งทางบก และองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพตรวจจับรถทุกประเภทที่ปล่อยควันดำเกินมาตรฐานอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งประสานสถานีตำรวจท้องที่อำนวยความสะดวกการจราจร เพื่อลดปัญหาการจราจรติดขัดและการสะสมตัวของฝุ่นละออง โดยเฉพาะบริเวณริมถนนและสี่แยกที่มีสภาพการจราจรคับคั่ง ตลอดจนบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด

ปลัดกรุงเทพมหานคร กล่าวเพิ่มเติมว่า นอกจากนั้น สำนักเทศกิจยังได้จัดชุดสายตรวจและประสานกับฝ่ายเทศกิจสำนักงานเขต ลงพื้นที่ตรวจตรา ดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อย ประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือประชาชนในพื้นที่ร่วมป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละออง ไม่ให้มีการเผาขยะในที่โล่ง รวมถึงกำชับ พนักงานขับรถบรรทุกและบุคลากรในสังกัดให้ดูแลรักษาสภาพเครื่องยนต์ หรือกรณีที่ต้องบรรทุกวัสดุที่ก่อให้เกิดฝุ่นละออง ต้องจัดให้มีวัสดุป้องกันสิ่งของที่บรรทุกมิให้ตกหล่น รั่วไหล ปลิว ฟุ้งกระจายบนถนนในระหว่างที่ไ้ใช้รถ อีกทั้งตั้งจุดตรวจกวาดชั้นรถบรรทุกทุกคัน หรือวัสดุอื่นใดที่อาจจะก่อให้เกิดปัญหาฝุ่นละอองและรถบรรทุกที่เข้า - ออก บริเวณสถานที่ก่อสร้างให้ป้องกันมิให้วัสดุที่บรรทุกตกหล่น ทั้งนี้ ในช่วงระหว่างวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๓ - ๒๐ มกราคม ๒๕๖๔ ได้จับปรับผู้ฝ่าฝืนก่อให้เกิดฝุ่นละออง หรือไม่ป้องกันการเกิดฝุ่นละออง จำนวนทั้งสิ้น ๒๖ ราย ปรับเป็นเงินทั้งสิ้น ๔๗,๕๐๐ บาท

❖ ประสาน ...

❖ **ประธาน ร.ฟ.ท.เร่งแก้ปัญหาผิวจราจรถนนโลคัลโรด**

นายสุชีพ อารีประชาภิรมย์ ผู้อำนวยการเขตดอนเมือง กทม. กล่าวกรณีประชาชนขอให้ตรวจสอบและแก้ไขปัญหาผิวจราจรบริเวณถนนสายโลคัลโรด รวมทั้งซ่อมแซมรั้วกันคูคลองหน้าสำนักงานเขตดอนเมืองว่า สำนักงานเขตดอนเมืองได้จัดเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ตรวจสอบบริเวณดังกล่าว พบผิวจราจรถนนโลคัลโรด มีสภาพเป็นลูกคลื่นรั้วที่กันคูคลองชำรุด จึงได้ประสานการรถไฟแห่งประเทศไทย (ร.ฟ.ท.) พิจารณาดำเนินการแก้ไข ขณะเดียวกัน สำนักงานเขตดอนเมืองได้ซ่อมแซมชั่วคราวเฉพาะจุด เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้ประชาชนในเบื้องต้นเรียบร้อยแล้ว

❖ **ตรวจสอบเหตุสุนัขเห่าส่งเสียงดัง - มีคำสั่งให้แก้ไขระงับเหตุเดือดร้อนรำคาญ**

นางสุภาพร ศรีศาสนวงศ์ ผู้อำนวยการเขตลาดพร้าว กทม. กล่าวกรณีมีผู้พักอาศัยในซอยนาคนิवास ๔๘ ถนนนาคนิवास โพสต์ข้อความผ่านสื่อสังคมออนไลน์ได้รับความเดือดร้อนจากสุนัขเห่าส่งเสียงดังรบกวน ตั้งแต่ช่วงเวลา ๐๐.๐๐ - ๐๕.๐๐ น. เป็นประจำทุกวันว่า สำนักงานเขตลาดพร้าวได้จัดเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ตรวจสอบบ้านเลขที่ ๓๓/๑๘ ซอยนาคนิवास ๔๘ ถนนนาคนิवास เขตลาดพร้าว พบว่าบ้านหลังดังกล่าวเลี้ยงสุนัขไว้จำนวนหลายตัว อีกทั้งจากการสอบถามเจ้าของสุนัข ทราบว่าได้ปล่อยสุนัขออกจากรงในเวลาากลางคืนและสุนัขเห่าส่งเสียงดัง ซึ่งการกระทำดังกล่าวก่อให้เกิดเหตุเดือดร้อนรำคาญแก่ผู้พักอาศัยใกล้เคียง สำนักงานเขตลาดพร้าวจึงได้กำชับให้เจ้าของสุนัขดำเนินการป้องกันไม่ให้สุนัขส่งเสียงดังรบกวนผู้พักอาศัยใกล้เคียงตามหนังสือแบบตรวจแนะนำของเจ้าพนักงานตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕ รวมทั้งมีหนังสือคำสั่งเจ้าพนักงานท้องถิ่นให้แก้ไขเพื่อระงับเหตุเดือดร้อนรำคาญต่อไป ทั้งนี้ ที่ผ่านมาเมื่อวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๓ มีประชาชนร้องเรียนผ่านศูนย์ กทม.๑๕๕๕ ถึงปัญหาดังกล่าว ซึ่งเจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบและให้เจ้าของสุนัขหามาตรการป้องกันมิให้สุนัขส่งเสียงดังรบกวนผู้พักอาศัยใกล้เคียง และได้พูดคุยทำความเข้าใจกับผู้ร้องเรียนเรียบร้อยแล้วก่อนที่จะมีการร้องเรียนในกรณีดังกล่าวขึ้นอีก

สำนักงานเขตสายไหม เปิดรับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานทั่วไป (ระบายน้ำ) จำนวน ๑ อัตรา พนักงานทั่วไป (เก็บขมูลฝอย) จำนวน ๕ อัตรา พนักงานขับเครื่องจักรกล ขนาดเบา (รถเทรลเลอร์) จำนวน ๑ อัตรา และตำแหน่ง พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (รถบรรทุกน้ำ) จำนวน ๑ อัตรา รับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายปกครอง หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๑๕๘ ๗๓๔๙ ในวันและเวลาราชการ

กลุ่มงานวิเคราะห์ข่าว ส่วนยุทธศาสตร์การประชาสัมพันธ์
สำนักงานประชาสัมพันธ์ สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร